

Ngô Bá Khả với biệt danh Khả “bánh” có lẽ là một điển hình tiêu biểu nhất cho thái độ lách luật của không ít giới trẻ hiện nay. Cùng với sự lạm dụng những hành động phạm pháp từ nhiều người trẻ của Khả “bánh” là “nghĩa hiệp” thì chính tâm lý thế hiện là bất chấp những hành vi của bản thân đã phạm những cho một sự phạm tội phạm không ít người.

Tội phạm ra tòa nhà ... “ngôi sao”

Bị án 10 năm 6 tháng tù giam với 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc dành cho Khả “bánh” là sự nghiêm khắc của pháp luật đối với những hành vi phạm tội của đối tượng. Bị án cũng là lời cảnh báo, cảnh tỉnh cho không ít đối tượng có ý đồ nhả chân vào con đường phạm pháp. Liệu những, với những đối tượng phạm tội, khi bước vào án kêt án thì ít nhiều đều phải cảm thấy ăn năn, hối hận về những hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, theo dõi những diễn biến trước, trong và sau khi phiên tòa kết thúc, sự ăn năn, hối hận của Khả “bánh” có lẽ là đi vào vô cùng xa xôi trong suy nghĩ của đối tượng này.



Sau phiên tòa với mức án 10 năm tù, Khả “bánh” không hề thay đổi thái độ ăn năn, hối hận

Bên dưới giời đất nà, khi cánh cửa xe dưới giời và a m, Khá "bánh" miêng cỏi tụi vỹ tay chào bên bè và nhêng đĩ tụi ng anh em ngoài xã hĩ. Đĩ nh đĩ m cho sĩ kĩ ch cĩ m, lịch lịch vĩ nhĩ n thĩ c này là khi phiên tòa kĩ t thức, Khá "bĩ nh" bĩ c lên xe trĩ lĩ trĩ giam vĩ khuôn mĩ t không hĩ lĩ chút nào thái đĩ ăn năn, hĩ cĩ. Thay vào đó, là nhêng lĩ nói đĩ ng nhĩ cĩ xũy cho hành đĩ ng phĩ m tĩ cĩ a mình vĩ không ít nhêng ngĩ lĩ trĩ, đĩ tũ ng ngoài xã hĩ đang bầu xung quanh, gĩ tên.

Đĩ u xót xa nhĩ t không phĩ là Khá "bĩ nh" không tũ thái đĩ ăn năn, hĩ hĩ n, mà chính là hình ảnh có không ít nhêng hĩ c sinh vĩ n đang mĩ c đĩ ng phĩ c, bĩ hĩ c ra xem Khá "bĩ nh" bĩ ra tòa. Trên vai cĩ a nhêng hĩ c sinh này vĩ n còn đeo ba lô, trong đĩ ng sách vĩ, trĩ thĩ c. Không ít nhêng tài khoĩ n cá nhân trên mĩ ng xã hĩ cũn lĩ p ra mĩ t cĩ ng đĩ ng hĩ m mĩ Khá "bĩ nh". Khá "bĩ nh" trong mĩ t nhêng hĩ c sinh này là mĩ t "thĩ n tũ ng" bĩ t chĩ p thĩ c tũ lĩ sĩ ng, hành vi, thái đĩ cĩ a tên tũ phĩ m này nhuĩ m mĩ t màu đen kĩ t, nguy hĩ m.



Không ít nhêng bĩ n trĩ đĩ n theo đĩ phiên tòa xĩ Khá "bĩ nh", trong sĩ đó có nhĩ u ngĩ lĩ còn coi đĩ tũ ng này là thĩ n tũ ng

Không chĩ có Khá "bĩ nh", khá nhĩ u trĩ ng hĩ p "hĩ n tũ ng" trên mĩ ng xã hĩ khác vĩ i thân

mình xăm trổ ngạo, miêng ngòm xì gà, tay vác dao kiếm, tay còn lòi còm nhợng xộp tiển mớ nh giá lòn livestream trên mớng xã hội. Cách đây chớa lâu, đờ i tởng Đờng Minh Tuyển vớ i hờn danh “thánh chớ i” cũng bớ Công an tởnh Bớ c Ninh bớ t giớ vớ hành vi gây rớ i trớ tở công cớng.

Đờ i tởng thớng xuyên lên mớng xã hội đờng tởnh nhợng clip chớ i bớ i vớ i các lớ i lớ vô cùng thô tởc. Nhiớu clip đờ c đờ i tởng đờ a lên có nhợng nớ i dung kích đờng, cớ xúy cho bớ o lớ c, phờn cớ m xã hội, đờ ngớ c lớ i vớ i thuởn phong mớ tởc tở t đờ p. Đờng nói, nhợng clip phờn cớ m, nguy hiớ m này lớ i đờ c không ít giớ i trớ theo dõi, tung hô. Đờ nh đờ m cho sớ kớ ch cớ m, lớ lắng, vì phờ m này là hình ớnh đờ i tởng đờ c không ít hớ c sinh chào đón nhớ mớ t “ngôi sao” ớ nớ i Tuyển xuớ t hiớ n.

Trách nhiớ m đờ n tở nhiớ u phía

Đờ luồn hờn còn nhớ tở i đờ i tởng Quang rambo-kớ chuyên cho vay nớng lãi, đòi nớ thuê. Vớ i biớ t danh trên, Đờ Văn Quang (SN 1984, quờ ớ Vĩnh Phúc) thớng xuyên lên mớng xã hội khoe tiển, chớ i bớ i, huy đờng đàn em đờ dờn mớ t, bớ t nhợng ngớ i nớ tiển phớ i trớ vớ i lãi xuớ t cao tở hoớ t đờng tín đờng đen. Ngày 21-8, đờ i tởng đờ bớ Phòng Cớ nh sát hình sớ, Công an thành phớ Hà Nớ i bớ t giam cùng vớ i 4 đờ i tởng khác đờ xớ lý vớ hành vi cớng đờ t tài sớ n. Cùng vớ i Quang rambo, Bứi Xuân Huồn (SN 1984, ớ Yên Bái) vớ i biớ t danh Huồn “hoa hớng” cũng bớ cớ quan Công an bớ t giớ khi đờng phờ ma túy trên ghớ salon. Đờ i tởng sau đờ bớ đờ a đờ cai nghiớ n bớ t buớ c, chớ m đờ t nhợng thắng ngày lên mớng xã hội khoe cớ a, chớ i bớ i.

